

## **THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

hàng quý để kiểm điểm, đánh giá cụ thể. Cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến

công tác khoa giáo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục chính trị, tu dưỡng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên

## **CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Trấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; đồng thời, chia sẻ khó khăn với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện trong quá trình điều trị cho bệnh nhi Covid-19. Đồng chí bày tỏ mong muốn và tin tưởng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm sẵn có sẽ đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp, từ đó làm tốt hơn nữa công tác khám và điều trị cho bệnh nhi, không để xảy ra rủi ro trong quá trình điều trị, bảo đảm tất cả các bệnh nhi đều được an toàn, sớm chiến thắng dịch Covid-19 và được trở

về với gia đình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp thu kiến nghị của Bệnh viện Nhi Thái Bình và sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo, quan tâm bố trí nguồn lực để Bệnh viện thực hiện tốt hơn nữa công tác khám và điều trị trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tặng quà, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình chủ động vượt qua khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

**S**áng ngày 16/11, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

và học sinh. Đối với lĩnh vực y tế, cần nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở. Khuyến khích đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thể thao quần chúng. Chăm lo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và

nâng cao chất lượng dân số. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khoa giáo; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình hiện nay.

Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành và với cấp ủy cơ sở. Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng.

tại hai huyện Tiên Hải, Kiến Xương.

Hiện tại, tình hình dịch của huyện Tiên Hải vẫn đang trong tâm kiểm soát; mức độ dịch ở cấp độ 1. Tuy nhiên, vì các vấn đề ngoài huyện đều xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 nên nguy cơ dịch xâm nhập, bùng phát trên địa bàn rất cao. Để ứng phó với diễn biến dịch, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục củng cố biện pháp phòng, chống dịch. Các hoạt động không thiết yếu dừng từ 6 giờ ngày 16/11; quán ăn dừng hoạt động trước 21 giờ hàng ngày...

Tại Kiến Xương, từ 19 giờ ngày 15/11 đến 6 giờ ngày 16/11/2021 ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại các xã Tây Sơn, Nam Bình, Vũ Công, Vũ Bình, Minh Tân. Trước diễn biến phức tạp của dịch, huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức điều tra, truy vết, xét nghiệm khẩn trương, đồng thời phân tích yếu tố dịch tễ, phân loại các trường

hợp để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định.

Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại nhà máy Viglacera Thái Bình (khu công nghiệp Tiên Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo nhà máy bảo đảm người lao động khi đến làm việc đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và quét mã QR khai báo y tế. Tuần thủ các quy định phân luồng đối với xe ô tô và lái xe ở các tỉnh, thành phố khác về; thực hiện phun khử khuẩn các phương tiện ra, vào nhà máy. Nhà máy tuyệt đối không chủ quan, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay. Xây dựng kế hoạch, giả định các tình huống khi nhà máy có trường hợp F0 để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, tổ chức sản xuất trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì, phát triển sản

xuất, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động...

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Hòa Bình (Kiến Xương), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của huyện đến xã, đồng thời yêu cầu xã Hòa Bình cũng như huyện Kiến Xương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan, xây dựng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Khi tổ chức khu vực phong tỏa cần quản lý, giám sát chặt chẽ, tiếp tục sàng lọc, phân loại các trường hợp theo quy định. Xây dựng các kịch bản, phương án khi địa phương có nhiều trường hợp F0; chú trọng điều kiện cơ sở vật chất, y tế, khu cách ly tập trung, bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa. Tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân cùng với nhân cao y thực tế giác thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch.

# **TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐỐI VỚI CÁC Ổ DỊCH TẠI HUYỆN VŨ THƯ, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**

**Ngày 16 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5080/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch đối với các ổ dịch tại huyện Vũ Thư, Thành phố Thái Bình. Nội dung như sau:**

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại huyện Vũ Thư, Thành phố Thái Bình, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã khẩn trương, tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Nhân dân huyện Vũ Thư, Thành phố Thái Bình, tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, hạn chế sự lây lan ra diện rộng. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là biểu dương sự đồng thuận, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Nhân dân huyện Vũ Thư, Thành phố Thái Bình trong công tác phòng, chống dịch để có được kết quả bước đầu.

Để nhanh chóng kiểm soát, không chệch, dập tắt các ổ dịch, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn sức khỏe, tình

mạng cho người dân và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Thành phố Thái Bình, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã khẩn trương, tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Nhân dân huyện Vũ Thư, Thành phố Thái Bình, tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, hạn chế sự lây lan ra diện rộng. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là biểu dương sự đồng thuận, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Nhân dân huyện Vũ Thư, Thành phố Thái Bình trong công tác phòng, chống dịch để có được kết quả bước đầu.

phòng, chống dịch của doanh nghiệp.

- Tiếp tục xác định phạm vi, khoanh vùng ổ dịch để thực hiện cách ly, phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; chủ động vật tư, phương tiện, nhân lực để lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực cách ly, phong tỏa, xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp có nguy cơ.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các lực lượng y tế, công an, các hội, đoàn thể, Tổ Covid-19 cộng đồng để quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực có ổ dịch theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập"; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp (bao gồm cả trường hợp có liên quan đến ca bệnh F0 và các thành viên trong gia đình) nhất là các trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, kịp thời xử lý khi có các tình huống dịch bệnh phát sinh.

- Tuyên truyền, khuyến khích người dân tự nguyện xét nghiệm để chủ động phòng, chống dịch; yêu cầu người dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở... liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn, xét nghiệm và kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.  
- Tiếp tục phối hợp với các

doanh nghiệp trên địa bàn quản lý chặt chẽ công nhân, người lao động để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp khi có tình huống dịch bệnh phát sinh.

2. Giám đốc Sở Y tế:  
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xác định phạm vi, khoanh vùng các ổ dịch, xác định các trường hợp nguy cơ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm để thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh nhất, có kết quả sớm nhất để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.  
- Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt y tế tư nhân, quầy thuốc... thực hiện nghiêm việc

xét nghiệm và lập danh sách các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, có yếu tố dịch tễ đến khám, mua thuốc và thông báo kịp thời đến chính quyền, cơ quan y tế địa phương để quản lý, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các cơ sở y tế, quầy thuốc... vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tập trung nhân lực, tránh nhiệm, tận tình điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn và phác đồ điều trị của Bộ Y tế, chú ý đối với bệnh nhân có bệnh lý nền; tăng cường phối hợp, trao đổi chuyên môn kỹ thuật với các bệnh viện tuyến Trung ương trong công tác điều trị bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.



Người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: NHƯ HOÀNG

## **Từ 0 giờ ngày 16/11/2021, huyện Kiến Xương tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết**

Từ ngày 4/11/2021 đến nay, huyện Kiến Xương ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 15 ca liên quan đến cộng đồng tại 12 xã, thị trấn; các trường hợp F0 xuất hiện đa dạng trong trường học, cộng đồng dân cư. Để ngăn chặn sự lây lan từ các ổ dịch, UBND huyện Kiến Xương đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị thị huyện đến xã, thôn, tổ dân phố và toàn thể nhân dân để cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 16/11/2021, huyện tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật; hoạt động vui chơi, giải trí; cơ sở làm đẹp, karaoke, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động của các bể bơi, hoạt động thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập gym, aerobic, yoga. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động nhưng không được phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế... Tiếp tục tuyên truyền công dân đi lao động, học tập ở tỉnh ngoài, nhất là các tỉnh miền Nam và vùng dịch trở về địa phương phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài Bệnh viện Đa khoa huyện xây dựng phòng ăn điều trị F0, sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân vào điều trị, các xã, thị trấn phải khẩn trương bố trí khu cách ly tập trung bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

**THU THÚY**

## **Tổ chức tiêm hơn 52.500 liều vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1**

Theo kế hoạch của Sở Y tế, từ ngày 15 - 17/11, các huyện, thành phố tổ chức tiêm hơn 52.500 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho những người đã tiêm mũi 1. Công tác tiêm chủng được thực hiện đồng loạt tại các trung tâm y tế, bệnh viện đa

tiểu sử bệnh tật), theo dõi sau tiêm, hướng dẫn theo dõi sau tiêm, phối hợp xử lý cấp cứu khi có tình huống xảy ra và an toàn phòng, chống dịch...

Cùng với triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, các địa phương trong tỉnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin. Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 15/11, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm 1.167.405 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

**HOÀNG LANH**

## **Tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong**

Khoảng 21 giờ ngày 15/11, trên quốc lộ 10 đoạn qua địa phận thôn Đồng Bằng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Trong đó, xe mô tô biển kiểm soát 29Y-540.36 chở 3 nam thanh niên: Phạm Đăng Thi, Phạm Đăng Hoàn, đều sinh năm 2004 và Vũ Đức Hoàng, sinh năm 2003,

cả 3 cùng trú tại thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ), lưu thông theo hướng Thái Bình đi Hải Phòng đã va chạm với xe container biển kiểm soát 15C-207.12 do tài xế Nguyễn Viết Quân, sinh năm 1986, trú tại xã Thăng Thủy, huyện Vĩnh Bảo (Hải Hưng) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn, anh

**P.V**

## **VŨ THƯ Vận động nguồn lực xã hội hóa tổ chức xét nghiệm nhanh cho 100% người dân**

Sáng ngày 16/11, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức họp quán triệt triển khai bố duyệt một số nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương.

Theo báo cáo nhanh của huyện, đến ngày 16/11 Vũ Thư đã hoàn thành xét nghiệm nhanh điện rộng gần 2 cho 30% dân số và lao động tại các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, một số xã, thị trấn đã và đang huy động các nguồn lực xã hội hóa thực hiện xét nghiệm nhanh cho 100% người dân địa phương. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn một số doanh nghiệp nhỏ chưa quan tâm triển khai xét nghiệm nhanh cho người lao động theo quy định. Một số xã quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1, F2 tại nhà còn chưa chặt chẽ. Đặc biệt, toàn huyện có trên 11.400 lao động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc quản lý, phòng, chống dịch đối với người lao động ở các doanh nghiệp hiện còn hạn chế, nếu huyện không phối hợp kiểm soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp này thì nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Trước những diễn biến mới phát sinh và yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch, huyện Vũ Thư khẩn trương triển khai việc rà soát, lập, phân loại danh sách phục vụ yêu cầu đẩy nhanh nhất tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Ngoài nguồn lực do tỉnh, huyện hỗ trợ, huyện phát động 100% xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức xét nghiệm nhanh cho 100% người dân, phục vụ sàng lọc, bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng. Huyện vận động mỗi người dân, mỗi gia đình thể hiện trách nhiệm công dân, góp sức trong công tác phòng, chống dịch bằng những việc làm cụ thể như hạn chế tối đa đi du lịch, tự bỏ chi phí xét nghiệm nhanh, tự thực hiện phun khử khuẩn làm sạch môi trường... Huyện yêu cầu Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với các doanh nghiệp lập, chuyển danh sách cụ thể của từng lao động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp về để địa phương theo dõi, quản lý, giám sát, yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các trường hợp F1 đang cách ly tại nhà, nếu không bảo đảm, các địa phương phải chuyển ngay F1 vào khu cách ly tập trung của xã, thị trấn; 100% gia đình F1, F2 phải có biển cảnh báo treo trước cửa để người dân giám sát. Huyện yêu cầu tạm dừng hoạt động một số chợ lớn như chợ Thông, chợ Búng để hạn chế tập trung đông người và phục vụ khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Một số xã kiểm soát lỏng lẻo các trường hợp F1, F2, người ra, vào địa bàn, huyện yêu cầu chấn chỉnh kịp thời, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

**QUỲNH LƯU**

## **QUỲNH PHỤ Tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021**

Sáng ngày 16/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, giáo viên, học sinh phải chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến để hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học. Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, học sinh toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, đạt được những kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và củng cố vững chắc; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỉ tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt kết quả cao... Với nỗ lực của đội ngũ giáo viên và cố gắng của các em học sinh, năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ nhất.

Nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, cùng với thích ứng an toàn, linh hoạt trước diễn biến của dịch Covid-19, để bảo đảm thực hiện dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, có tinh thần vượt khó, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy để ứng phó với môi trường biến của dịch Covid-19. Xây dựng nhà trường thành tập thể sự phạm đoàn kết, tự trọng, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 được tặng cờ thi đua, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen, giấy khen.

**NGUYỄN CƯỜNG**

## **Công ty TNHH Hưng Thịnh hỗ trợ 3 khách hàng bị mất xe mua xe mới**

Công ty TNHH Hưng Thịnh vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ mua xe máy mới cho khách hàng không may bị mất xe với tổng kinh phí 24 triệu đồng. 3 khách hàng được hỗ trợ là ông Bùi Văn Tuấn ở xã Nam Thịnh (Tiên Hải), ông Nguyễn Hữu Thăng ở xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) và ông Nguyễn Văn Anh ở xã An Vũ (Quỳnh Phụ) bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy Honda nhãn hiệu Wave Alpha.

Cả 3 khách hàng đều mua xe tại hệ thống cửa hàng của Công ty TNHH Hưng Thịnh ở các huyện Tiên Hải, Đông Hưng. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng về việc mất xe, Công ty TNHH Hưng Thịnh đã hỗ trợ liên lạc với công an các huyện, thành phố trình báo sự việc và phối hợp tìm kiếm, tuy nhiên việc tìm lại chiếc xe bị mất chưa có kết quả. Để hỗ trợ thiệt hại và giúp khách hàng bị mất xe sớm có phương tiện đi lại, Công ty TNHH Hưng Thịnh đã hỗ trợ 8 triệu đồng/khách hàng mua xe mới.

Tính đến nay, Công ty TNHH Hưng Thịnh đã hỗ trợ 34 khách hàng không may bị mất xe mua xe mới với tổng số tiền 280 triệu đồng. Đây là một trong những chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt của Công ty TNHH Hưng Thịnh nhằm chia sẻ khó khăn, giải quyết nhu cầu đi lại cho khách hàng và đúng với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp: "Ban tri kỷ của một nhà".

**KHÁC ĐUẦN**